

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN
SAIGON TOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẾN

Số: 29524
Ngày: 01/9/17

Chuyển: M/L

Số: 921201715TT

Tp. HCM, ngày 3 Tháng 09 năm 2017

Lưu hồ sơ số: /V/v: Giải trình về việc không công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến các Quý cơ quan.

Chúng tôi là: Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Gọi tắt là Công ty STT)

GCNĐKDN số: 0303609986

Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: STT

Theo nội dung công văn số 436/UBCK-GSDC ngày 19/01/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đồng ý cho công ty STT gia hạn việc công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét muộn nhất đến ngày 30 tháng 08 năm 2017. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công ty chúng tôi chưa thể tổ chức được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Do đó, chúng tôi chưa thể lựa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017.

Bằng công văn này, công ty chúng tôi xin được báo cáo và giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty STT không thể công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét và giải trình nguyên nhân như sau:

Công ty STT chưa thể tổ chức được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là do trong nội bộ Hội đồng quản trị công ty có những mâu thuẫn kéo dài, chưa thể giải quyết được. Mặc dù Chủ tịch HĐQT đã nhiều lần xin ý kiến cũng như triệu tập cuộc họp HĐQT để quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 nhưng có một số thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ông Nguyễn Văn Hồng và ông Đinh Quang Phước Thanh luôn tìm cách cản trở hoạt động của Hội đồng quản trị, luôn tìm lý do để không tham dự các cuộc họp HĐQT hoặc có tham dự nhưng lại từ chối biểu quyết và đưa ra những ý kiến không mang tính chất xây dựng, có yếu tố đe dọa



các thành viên HĐQT còn lại làm cho các thành viên HĐQT còn lại luôn trong tâm lý hoang mang.

Do những hành động cản trở đó mà đã quá gần 2 tháng kể từ ngày hết hạn, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vẫn chưa thể được tổ chức. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT và công ty vẫn đang cố gắng, nỗ lực để có thể tổ chức được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 trong thời gian sớm nhất có thể để bảo đảm được tối đa quyền và lợi ích hợp của cổ đông công ty cũng như thực hiện đầy đủ quy định pháp luật và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước.

Chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty;



Kakazu Shogo

